



หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของซัพพลายเออร์
ความมุ่งมั่นระดับโลกของเราในการรักษาความซื่อสัตย์สุจริต

สารบัญ

บทนำ	1
การเคารพผู้อื่น	2
สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและดี	3
การรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	4
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	5
แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง รวมถึงภาระหน้าที่ด้านแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์อื่นๆ	6
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	7
ของขบถ การช่วยเหลือและการเลี้ยงรับรอง	8
การชำระเงินที่ไม่เหมาะสม	9
ผลประโยชน์ทับซ้อน	10
การจัดการกับข้อมูลอันเป็นความลับ	11
เจรจาต่อรองอย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต	12
การค้าระหว่างประเทศ	13
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ/คำถามและข้อกังวล	14

บทนำ

Dana มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม เคารพต่อผู้คนของเราและชุมชนที่พวกเขาอยู่อาศัย เราเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของ Dana มีหลายเหตุผล แต่ก็เพียงเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำ เราตระหนักดีว่า Dana เป็นเพียงจุดเดียวในซัพพลายเชนที่ปลายทางเป็นผู้ใช้ขั้นปลาย ซึ่งซัพพลายเชนนี้ก็ทั้งยาวและอยู่ทั่วโลก ดังนั้น ซัพพลายเออร์ของเราก็จำเป็นต้องทำความเข้าใจและเห็นคุณค่าของมาตรฐาน การประกอบธุรกิจที่คาดหวังจากบริษัทที่ทำธุรกิจกับ Dana

หลักจรรยาบรรณฉบับนี้กำหนดความคาดหวังของเราที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งจำเป็นสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจกับ Dana นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่ามาตรฐานเหล่านี้จะช่วยทำให้บริษัทของเรามีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ดังนั้น สัญญาซื้อขายของ Dana ทุกฉบับ จึงบังคับให้มีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ของ Dana

เราขอขอบคุณที่คุณอ่านมาตรฐานในเอกสารฉบับนี้อย่างละเอียด



การเคารพผู้อื่น

ซัพพลายเออร์ของ Dana จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านการจ้างงานทั้งหมดที่ใช้บังคับ เราเชื่อมั่นว่าแต่ละคนควรพิจารณาว่าการทำงานเป็นประโยชน์ต่อตัวพวกเขามากที่สุดหรือไม่ เราเชื่อว่าไม่ควรให้เด็กตัดสินใจเรื่องนี้ ดังนั้น Dana จึงไม่อนุญาตให้มีการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบหกปี เว้นเสียแต่ว่าเป็นโครงการการฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน ที่รัฐบาลอนุญาตหรือโครงการฝึกงาน ที่จะ เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมอย่างเห็นได้ชัด

ซัพพลายเออร์ของเราไม่มีสิทธิใช้ อำนาจความสะดวกหรือมีส่วนในการใช้ แรงงานบังคับหรือไม่สมัครใจทุกรูปแบบ รวมถึงการค้ำมนุษย์หรือแนวปฏิบัติ ทางวินัยที่มีการประทุษร้ายร่างกาย ซัพพลายเออร์ของ Dana จะต้องมุ่งมั่นที่จะ เคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นอันขาด



ก. ค่าจ้าง: นอกจากนี้ Dana ยังคาดหวังให้ ซัพพลายเออร์กำหนดระดับค่าจ้างและสวัสดิการ ขั้นต่ำ ที่เพียงพอต่อความต้องการขั้นพื้นฐานใน สภาพแวดล้อมท้องถิ่นด้วย ซัพพลายเออร์จะต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทุกฉบับ ที่เกี่ยวกับ ขีดจำกัดด้านชั่วโมงทำงานตามปกติและช่วงเวลา ตลอดจนค่าตอบแทนด้วย

ข. การสรรหาพนักงานอย่างมีจริยธรรม: Dana คาดหวังให้ซัพพลายเออร์สรรหาพนักงานอย่างมี จริยธรรม ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ทำให้ผู้ที่คน งานเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะงานของพวกเขา หรือนำใจของคนงาน ซัพพลายเออร์ไม่สามารถขอให้ พนักงานชำระค่าธรรมเนียมในการสรรหาพนักงาน หรือไม่ให้พวกเขาเข้าถึงหนังสือเดินทางหรือเอกสาร ยืนยันตัวตนอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้

ค. เสรีภาพของพนักงานในการสมาคม: ซัพพลาย เออร์ควรส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัว พนักงานมากที่สุด และกำหนดขั้นตอนที่ผู้คนจะ รับฟังความคิดเห็นของพวกเขาได้ โดยไม่ต้องกลัว ที่จะถูกข่มขู่ โต้ตอบหรือคุกคาม นอกจากนี้ เรายัง คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราเคารพเสรีภาพ ของพนักงานในการสมาคมตามกฎหมายท้องถิ่น

สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและดี

Dana คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานปลอดภัย และดีต่อสุขภาพแก่พนักงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยทั้งหมดที่ใช้บังคับ ซึ่งก็รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทั้งหมดของ Dana ขณะไปเยือนสถานที่ต่างๆ ของเรา ซึ่งอาจจะมี ความเข้มงวดมากกว่าในบางกรณี

Dana สนับสนุนวิธีจัดการกับความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทำงานในเชิงรุก ด้วยการระบุและแก้ไขอันตรายก่อนที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย ซัพพลายเออร์ควรมุ่งมั่นที่จะจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทั้งหมด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย เกี่ยวกับการทำงาน เราเชื่อมั่นว่าแรงงานที่หลากหลาย ซึ่งมีทักษะ ภูมิหลังและมุมมองที่แตกต่างกัน จำเป็นต่อความสำเร็จของเรา และส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้น

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ส่งเสริมให้สถานที่ทำงานเป็นบวก หลากหลายและไม่แบ่งแยก ด้วยการไม่ยินยอมให้มีการคุกคาม การละเมิด การกลั่นแกล้ง หรือการเลือกปฏิบัติ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ การตั้งครรภ์ การให้กำเนิดบุตรหรืออาการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ชาติกำเนิด รสนิยมทางเพศ

อัตลักษณ์ทางเพศ อายุ ความพิการหรือคุณลักษณะอื่นๆ ที่กฎหมายคุ้มครอง

Dana ส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งให้บุคคลภายนอกผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 45001:2018



การรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

Dana คาดหวังให้ซัพพลายเออร์มีความมุ่งมั่นเหมือนกันกับ Dana ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ Dana [ที่นี่](#)

Dana ส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งให้บุคคลภายนอกผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001:2015

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ร่างและปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ที่ถือเป็นรากฐานสำหรับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ตลอดจนความมุ่งมั่นในการ:

- I. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นทั้งหมด รวมถึงดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ดำเนินการแก้ไขอย่างเข้มข้นเพื่อรับประกันว่าจะมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง
- II. ดำเนินการ ปฏิบัติตามและจัดการระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง ยก ระดับสมรรถนะด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการ ที่มีต่อพนักงานและชุมชนให้น้อยที่สุด โดยเน้นที่ด้านหลักดังต่อไปนี้:
 - a. การลดการปล่อยก๊าซในสถานที่ โดยการให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของขั้นตอน การทดแทนผลิตภัณฑ์ การลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงและวิธีการกรองที่มีประสิทธิภาพ
 - b. การปรับปรุงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในขอบเขตที่ 1 2 และ 3 ภายในสถานที่และบริเวณต้นน้ำและปลายน้ำของห่วงโซ่คุณค่า ด้วยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและกรอบเวลาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สื่อสารกันไป Dana ส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งให้จัดทำและปฏิบัติตามเป้าหมายที่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์
 - c. การลดการบริโภคน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในพื้นที่น้ำตึงเครียด ด้วยการดำเนินโครงการอนุรักษ์น้ำและนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
 - d. การลดการผลิตขยะ โดยการเน้นที่ 4R ของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่การกำจัด การลด การใช้ซ้ำและการรีไซเคิล

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราใช้แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสารเคมีอย่างรับผิดชอบ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมายและการกำกับดูแลทั้งหมด รวมถึงเป็นไปตามกฎระเบียบด้านส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ของ Dana ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่นี้:

- ระบุว่าด้วยยานยนต์ทั้งหมดอายุ (ELV) และระบบข้อมูลวัสดุมาตรฐานสากล (IMDS)
- การจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาตและการจำกัดการใช้สารเคมี (REACH)
- กฎหมาย Preposition 65 ว่าด้วยสารที่เป็นอันตรายในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ (SCIP) (Prop 65)
- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษ (TSCA)

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราให้ความร่วมมือกับ Dana อย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการริเริ่มด้านส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การรีไซเคิล สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนและการคุ้มครองสุขภาพ



แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง รวมถึง ภาระหน้าที่ด้านแหล่งกำเนิดของ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

Dana มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวกับการใช้ “แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง” คำนิยามของคำว่า “แร่ธาตุแห่งความขัดแย้ง” หมายถึงทองคำ รวมถึงดีบุก แทนทาลัม ทังสแตน ตลอดจนอนุพันธ์ของแคสซีเทอไรต์ โคลัมไบต์-แทนทาลอไซด์และวุสแฟรมไต์ โดยไม่คำนึงว่าจะมีการสรรหา แต่งแร่หรือจำหน่ายที่ใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ อาจกำหนดแร่ธาตุอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคต

ในฐานะซัพพลายเออร์ของ Dana เราคาดหวังให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมดและตอบสนองต่อคำขอข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบและต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์ ซัพพลายเออร์ควรระบุความเสี่ยงและดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง ขณะสรรหาวัสดุ รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนเพื่อการขัดกันด้วยอาวุธ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การประกอบธุรกิจอย่างไร้จริยธรรมหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม



ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

Dana มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ช่วยให้เราบรรลุความคาดหวังนี้ ซัพพลายเออร์จะต้องส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานลูกค้าและอุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ ตลอดจนข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลทุกประการ Dana คาดหวังให้มีการประเมินความเสี่ยงและใช้เทคนิคการบรรเทาความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับขั้นตอนการผลิต รวมถึงขั้นตอนการออกแบบและผลลัพธ์ด้วย ในกรณีที่ซัพพลายเออร์รับผิดชอบต่อการออกแบบไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด การใช้ซอฟต์แวร์แบบฝังตัวหรือแอปพลิเคชัน E/E ยังกำหนดให้ซัพพลายเออร์มีส่วนร่วมและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

Dana จะเฝ้าติดตามความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ซัพพลายเออร์ส่งมอบ อย่างเข้มข้น รวมถึงระหว่างขั้นตอนการพัฒนา ตามที่เข้าข่าย นอกจากนี้ Dana ยังคาดหวังให้ซัพพลายเออร์รับผิดชอบต่อตำหนิที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง Dana ยังคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ เต็มใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กับ Dana เสมอและห้ามซักไยหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดประเด็นด้านคุณภาพหรือความปลอดภัย ซัพพลายเออร์ของ Dana ทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งให้ Dana ทราบทันที หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือ บริการที่ส่งมอบ



ของขวัญ การช่วยเหลือและการ เลี้ยงรับรอง

Dana จะคัดเลือกซัพพลายเออร์ โดยคำนึงถึงคุณค่าทั้งหมด รวมถึงคุณภาพ ราคาและบริการที่เสนอ ห้ามมิให้คุณพยายามชักจูงพนักงานของ Dana โดยการมอบเงินจำนวนเล็กน้อยที่ไม่เหมาะสม นโยบายของ Dana ห้ามมิให้พนักงาน ให้หรือรับ ของขวัญ ความช่วยเหลือหรือการเลี้ยงรับรอง ที่มีมูลค่าสูง (เกินกว่า US\$100) ด้วยเหตุนี้ คุณจะต้องสอบถามตัวแทนของ Dana ว่านโยบายของ Dana อนุญาตและอนุมัติให้สามารถให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองได้หรือไม่ หากบุคลากรของ Dana เชื่อเชิญให้คุณมอบของขวัญหรือความช่วยเหลือ คุณก็ควรรายงานให้สำนักงานด้านการดำเนินธุรกิจของ Dana ทราบ

สามารถส่งอีเมลเพื่อขอคำชี้แจงไปยัง DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com



การชำระเงินที่ไม่เหมาะสม

นโยบายของ Dana ห้ามมิให้มีการเสนอหรือจ่ายสินบน เงินใต้โต๊ะหรือเงินประเภทอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือในนามของ Dana ทุกที่ทั่วโลก แก่เจ้าหน้าที่ ตัวแทนหรือพนักงานของลูกค้า ซัพพลายเออร์หรือคู่แข่ง หรือบุคคลภายนอก หากคุณทราบหรือมีเหตุอันควรให้สงสัยว่าจะมีการชำระหรือเสนอเงินส่วนใดก็ตาม อย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การชำระเงินให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ หากคุณดำเนินการในนามของ Dana ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม คุณก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ หากคุณส่งมอบบริการให้แก่

Dana คุณก็ต้องรับรองและส่งมอบหลักฐานว่าคุณเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ทำความเข้าใจกับคู่มือด้านการต่อต้านการทุจริตของ Dana [ซึ่งเข้าไปดูได้ที่นี่](#)



ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ส่วนตัว มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการกระทำ คุณจะต้องรายงานสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงานของ Dana

ที่ติดต่อทำธุรกิจกับบริษัทของคุณ คณะผู้บริหารของ Dana จะตัดสินใจว่าพนักงานของ Dana อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจกับบริษัทของคุณหรือไม่ หรือจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองหรือไม่ ควรรายงานให้สำนักงานด้านการดำเนินธุรกิจของ Dana ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่คำนึงว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะยอมรับได้หรือไม่ก็ตาม



การจัดการกับข้อมูลอันเป็นความลับ

ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่คุณมอบให้แก่ Dana ที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจของคุณ จะต้องถือเป็นข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ และห้ามมิให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้ รับคำอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Dana ก่อน และตามสัญญาเก็บรักษา ข้อมูลไว้เป็นความลับที่ใช้บังคับ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่ใช้ บังคับ สามารถเปิดเผยข้อมูลให้ซัพพลายเออร์ช่วงได้เฉพาะในกรณีที่ได้รับคำอนุมัติ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Dana ก่อน และมีการทำสัญญา มาตรการป้องกัน และข้อจำกัดที่คล้ายคลึงกันที่เหมาะสมแล้วเท่านั้น



เจรจาต่อรองอย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต

ข้อมูลที่มีมอบให้แก่ Dana ระหว่างการเจรจาต่อรองหรือโดยประการอื่น จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง คุณจะต้องไม่พยายามชักนำการเจรจาต่อรองอย่างไม่เหมาะสม โดยการใช้วิธีตบตาใดๆ ทั้งสิ้น คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมด ที่อาจจะกระทบต่อการทำธุรกิจของเรา รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและแนวปฏิบัติด้านการค้า

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์:

- แข่งขันอย่างเป็นธรรมสำหรับธุรกิจ ตามคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ห้ามทำสัญญาทุกประเภท ไม่ว่าจะ เป็นสัญญาอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม เพื่อจำกัดการแข่งขันด้านราคา ระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า ส่วนลด บริการ การจัดส่ง ขีดความสามารถในการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์หรือต้นทุน
- เข้าร่วมขั้นตอนประมูลอย่างยุติธรรม หากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อเสนอ การเตรียมการประมูลหรือการเจรจาต่อรองสัญญา คุณต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่ คุณมอบให้ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
- ทำการตลาดอย่างเป็นธรรม ขณะพูดคุยกับลูกค้า ไม่ว่าจะแบบตัวต่อตัวหรือผ่านการโฆษณา การทำการตลาดหรือเอกสารสำหรับการขาย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณที่เป็นความจริงเท่านั้น อย่ากล่าวอ้างอย่างเป็นเท็จ หรือผิดกฎหมายเกี่ยวกับคู่แข่ง
- เจรจาต่อรองอย่างซื่อสัตย์และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นพิเศษ



การค้าระหว่างประเทศ

Dana และซัพพลายเออร์มีอภิสิทธิ์ในการให้บริการแก่ลูกค้าและทำการค้าทั่วโลก ในฐานะซัพพลายเออร์ของ Dana คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับ ธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจที่ไหนในโลกก็ตาม

- ทราบถึงกฎหมายที่กระทบต่อตัวคุณ สำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้า โปรดปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐฯ ภาษีศุลกากร ข้อจำกัด รวมถึงกฎหมาย ด้านการค้าของประเทศที่คุณประกอบธุรกิจ
- รู้ว่าใครเกี่ยวข้องกับทุกธุรกรรมและจะมีการชำระเงินอย่างไร
- บันทึกข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างถูกต้อง ตระหนักถึงข้อกำหนดพิเศษ และติดตาม บันทึกข้อมูล ให้สิทธิ์อนุญาต อนุมัติ ปลายทาง สุดท้าย และการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมเสมอ
- จับตาดูการฟอกเงิน หรือการอำพรางเงินที่ได้มาจากการประกอบ อาชญากรรม (เช่น การค้ายาเสพติดหรือการก่อการร้าย) ด้วยการนำเงินมาใช้ผ่านธุรกิจที่ถูกกฎหมายแบบของเรา



การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ซัพพลายเออร์ของเรามีหน้าที่ตามหลักจริยธรรมในการปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ ซึ่งก็เป็นข้อบังคับในการทำธุรกิจกับ Dana มาตรฐานเหล่านี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อซัพพลายเออร์และ Dana อาจมีการเฝ้าติดตามคุณสมบัติของซัพพลายเออร์ ด้วยการทำแบบสำรวจ แบบสอบถามและ/หรือการตรวจสอบ หากคุณไม่ปฏิบัติตามเอกสารฉบับนี้ Dana อาจจะตอบโต้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงห้ามมิให้สรรหาผลิตภัณฑ์และบริการจากคุณอีกในอนาคต รวมถึงห้ามมอบรางวัลทางธุรกิจ ตลอดจนส่งเรื่องให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบ ในกรณีที่จำเป็น Dana คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเฝ้าติดตาม ไม่ว่า Dana

ลูกค้าของ Dana หรือบุคคลภายนอกจะเป็นผู้ดำเนินการก็ตาม Dana คาดหวังให้ซัพพลายเออร์รับประกันให้ซัพพลายเออร์ช่วงโดยตรงหรือโดยอ้อมของตนเองปฏิบัติตามเอกสารฉบับนี้

คำถามและข้อกังวล

หากคุณมีคำถามและข้อกังวลเกี่ยวกับประเด็นในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ โปรดติดต่อฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดซื้อที่ PurchasingAnalytics@dana.com หรือสำนักงานด้านการดำเนินธุรกิจของ Dana ในสหรัฐฯ ที่หมายเลข 1-877-261-2560 หรือที่ DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com.

ขอขอบคุณสำหรับการให้ความช่วยเหลือของคุณ

